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สรุปการประชุมเพ่ือแกปญหาภาวะโลกรอน COP 15  
ระหวางวันท่ี 7 – 18 ธันวาคม 2552 
ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก 

 
 การประชุมเพื่อแกปญหาภาวะโลกรอนท่ีกรุงโคเปนเฮเกน  ประเทศเดนมารก COP15 
(Conference  of  Parties) ไดลงนามในขอตกลง  United  Nations  Framework  Convention  on  Climate  
Change  (UNFCCC) มีผูแทนรัฐบาลจาก 192 ประเทศ เขารวมประชุมมากกวา 15,000 คน ตลอด 12 วัน 
ระหวางวันท่ี 7 – 18 ธันวาคม 2552 ในชวงสัปดาหแรก เปนการประชุมในระดับเจาหนาท่ี  แตต้ังแตวันท่ี  
15  ธันวาคม  ผูนําจากประเทศตางๆ  ไดเร่ิมเดินทางมาประชุมในระดับสุดยอด ซ่ึงเร่ิมข้ึนในวันท่ี 16-18
ธันวาคม จะมีผูนําโลกอยางเชน  ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา Barack  Obama  นายกรัฐมนตรีของอังกฤษ  
Gordon  Brown  เลขาธิการ  UN  Ban  Ki-moon  ประธานาธิบดีฝร่ังเศส  Nicholas  Sarkozy  
นายกรัฐมนตรีอินเดีย  Manmohan  Singh  และนายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีของไทย เปนตน 
 สืบเนื่องจากพิธีสารเกียวโต  ต้ังแตป  1997  ไดกําหนดใหประเทศอุตสาหกรรมลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกลง   แตพิธีสารเกียวโตกําลังจะหมดอายุลงในป  2012  การประชุมท่ีโคเปนเฮเกน  จึงจะเปน
กาวสําคัญของประชาคมโลก  วาจะกําหนดกฎเกณฑในการแกปญหาภาวะโลกรอนอยางไรภายหลังป  
2012 ซ่ึงการประชุมคร้ังนี้มีเปาหมายของเร่ืองท่ียังตกลงกันไมไดอยู  4  เร่ืองดวยกัน คือ 

1) รูปแบบของขอตกลง 
2) การกําหนดระดับการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิโลก 
3) การกําหนดปริมาณการปรับลดกาซเรือนกระจก 
4) การใหความชวยเหลือทางการเงินแกประเทศยากจน 

1.ขอเสนอตอท่ีประชุม COP15 ของรัฐบาลไทย 
 นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีไดเขารวมการประชุมระดับสูง (High Level Segment : 
HLS) ของการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิ อากาศสมัย
ท่ี 15 และพิธีสารเกียวโตสมัยท่ี 5 พรอมกลาวถอยแถลงตอท่ีประชุม สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
 ใน ภาพรวมแลว ประเทศไทยไดนําปญหาเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ บรรจุไวใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท้ังในฉบับท่ี 10 และ 11 ซ่ึงเปนการวางแผนใหประเทศไทยท่ี
ไปสูการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบคารบอน ตํ่า ผานการปรับปรุงโครงสรางการผลิตใหผลิตคารบอน
นอยลง และสนับสนุนการขนสงและการลําเลียงท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมมากข้ึน รวมท้ังการเปล่ียน
รูปแบบการบริโภคในประเทศมาใชสินคาท่ีเปนมิตรแกส่ิงแวด ลอมมากข้ึนดวย 
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 1) ไทยเปนผูสงออกขาวและผลิตภัณฑทางการเกษตรของโลก การเปล่ียนแปลงรูปแบบของ
สภาพภูมิอากาศของโลกและการคาดการณเกี่ยวกับ ความตองการอาหารโลกท่ีจะเพิ่มข้ึนถึง 50 % ภายใน
ป 2050 นั้น อาจจะมีผลทําใหความสามารถในการผลิตอาหารของประเทศไทยลดลงซ่ึงสงผลตอความ
ม่ันคงทางอาหารไดในอนาคตโดยไมใหกระทบตอกระบวนการพัฒนาของประเทศ ซ่ึงสอดคลองกับ
เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals) 
 2) การพัฒนาการเกษตรอินทรียเพื่อลดการใชปุยเคมี ซ่ึงโครงการนี้ถูกออกแบบใหเราสามารพ
รักษาผลผลิตท่ีดี ในขณะเดียวกันก็เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และสงเสริมการทําเกษตรแบบยั่งยืน 
 3) อนุมัติแผนการพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป (2551-2565) ท่ีมีวัตถุประสงคท่ีจะนําพลังงาน
ทดแทนมาใชรอยละ20 ของพลังงานท่ีมีใชท้ังหมดของประเทศภายในป 2022 ซ่ึงจะทําใหการปลอยกาซ
เรือนกระจกลดลง 
 4) เปาหมายท่ีจะเพิ่มพื้นท่ีปาไมเพิ่มใหครอบคลุม พื้นท่ีจากรอยละ30 เปนรอยละ 40 เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการดูดซับกาซเรือนกระจก ซ่ึงปจจุบันประเทศไทยมีพื้นท่ีอนุรักษกวา 228 แหงและมีแผนท่ี
จะเพ่ิมมากข้ึนอีกในอนาคต ซ่ึงการอนุรักษปาไมและโครงการปลูกปาไดรณรงคใหประชาชนมีสวนรวม
เพื่อ บรรลุวัตถุประสงคดังกลาวดวย 

2. ในสวนของอาเซียน 
 ประเทศไทยตระหนักวาการดําเนินเพื่อรับมือกับสภาวะการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ของไทยเพียง
ประเทศเดียว ไมเพียงพอ จึงตองมีการรวมมือกันกับประเทศตางๆและในฐานะท่ีไทยเปนประธานอาเซียน
ในป นี้ เราไดมีการสงเสริมความตระหนักเกี่ยวกับปญหานี้ และมีการดําเนินการรวมกันในภูมิภาค 
ระหวางการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งท่ี 15 ในเดือนตุลาคมท่ีผานมา เราไดมีการออกแถลงการณ 
Joint Statement on COP 15 of the UNFCCC และ CMP 5 ของพิธีเกียวโต นอกจากนี้ ในเดือนท่ีแลว 
ประเทศไทยไดจัดใหมีการประชุมระดับรัฐมนตรีดานส่ิงแวดลอมข้ึนเพื่อรับรอง ใน ASEAN Common 
Understanding และมีการจัดต้ังคณะทํางาน ASEAN Climate Changes ข้ึนดวยประเทศสมาชิกอาเซียนตาง
มีมาตรการรับมือในเร่ืองนี้ อยางจริงจัง แมวา เราจะมีสวนนอยมากในการปลอยกาซท่ีผานมาในอดีต 
อยางไดก็ดี ประเทศอาเซียนเห็นวา ประเทศพัฒนาแลวมีบทบาทสําคัญในเร่ืองนี้ เนื่องจากประเทศนี้ควร
ตองรับผิดชอบกับการกระทําในอดีต และมีศักยภาพและเศรษฐกิจท่ีเขมแข็งเพียงพอในแงเทคโนโลยี 
 ดวยขอจํากัดของประเทศท่ีกําลังพัฒนาในการตอสูกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเทศ
ท่ีพัฒนาแลวจึงจําเปนตองใหความชวยเหลือแกประเทศท่ีกําลังพัฒนา ท้ังในแงเงินสนับสนุนและ
เทคโนโลยี ศักยภาพของการตอสูกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศท่ีกําลังพัฒนา จึงข้ึนอยู
กับการใหความสนับสนุนดังกลาวดวยอยางหลีกเล่ียงไมได ดังนั้น อาเซียนสนับสนุนขอเสนอของกลุม
ประเทศ G77 สาธารณรัฐประชาชนจีน และ กลุม LDCs (กลุมประเทศพัฒนานอยท่ีสุด Least Developed 
Countries) เพื่อใหประเทศท่ีพัฒนาแลวจัดสรรงบประมาณรอยละ 0.5 - รอยละ 1 ของ ผลิตภัณฑมวลรวม
ประชาชาติ (GNP- Gross National Product) พรอมกันกับความชวยเหลือจากตางประเทศเพ่ือการพัฒนา 
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(ODA- Oversea Development Assistance) และกลไกเหลานี้ตองมีความพรอมตลอดเวลาและสามารถ
เรียกใชไดอยางงายดาย จากประเทศท่ีกําลังพัฒนา โดยเฉพาะจากประเทศดอยพัฒนาและประเทศท่ี
ออนแอท่ีสุด และประเทศท่ีไดรับการสนับสนุนดังกลาวตองนําความชวยเหลือไปใชเพื่อพัฒนา ประเทศ
ของตนอยางแทจริงเราไดใชเวลา 2 ปท่ีผานมา จากบาหลี สู บอนน จากกรุงเทพฯ สู บาเซโลนา กอนท่ีเรา
จะมาถึงโคเปนเฮเกนในวันนี้  และถึงบทสุดทายของแนวทางที่ เราไดวางไว  เราตองรวมสราง
ประวัติศาสตรรวมกันและ เราสามารถทําไดท่ีกรุงโคเปนเฮเกนแหงนี้ 
ท่ีมา : สํานักขาวรัฐบาลไทย 

3.สรุปประเด็นสําคัญในการประชุม COP.15 
 1) รูปแบบของขอตกลง โดยความขัดแยงหลักอยูท่ีความขัดแยงระหวางประเทศรํ่ารวยกับ
ประเทศยากจน โดยประเทศยากจนตองการคงพิธีสารเกียวโตตอไป  ในขณะท่ีประเทศรํ่ารวยตองการมี
การจัดทําสนธิสัญญาฉบับใหมแทนท่ีพิธีสารเกียวโต โดยทาทีของประเทศกําลังพัฒนาตองการใหมีการ
ตออายุพิธีสารเกียวโตออกไป  ท้ังนี้  เพราะขอตกลงในพิธีสารเกียวโตไดใหประโยชนแกประเทศกําลัง
พัฒนา  เพราะกําหนดใหประเทศอุตสาหกรรมตองตัดลดกาซเรือนกระจกลง  ในขณะท่ีประเทศกําลัง
พัฒนาไดรับการยกเวน  นอกจากนี้  ในพิธีเกียวโตกําหนดใหประเทศรํ่ารวยชวยเหลือประเทศยากจนดวย  
กลุมของประเทศยากจนท่ีสําคัญท่ีสุดในการเจรจาคร้ังนี้คือ  กลุม  77  หรือ  G77  ซ่ึงประกอบดวยประเทศ
กําลังพัฒนาถึง  130  ประเทศ  ทาทีของ  G77  คือ  การตออายุพิธีสารเกียวโตออกไป  และยืนยันให
ประเทศภาคีพิธีสารเกียวโตจะตองปฏิบัติตามพันธกรณีใหมภายหลังป  2012 
 อยางไรก็ตาม  การจะตออายุพิธีสารเกียวโตออกไปไดรับการคัดคานอยางหนัก  โดยเฉพาะสหรัฐ   
ซ่ึงทาทีของสหรัฐตอตานพิธีสารเกียวโตมาโดยตลอด   โดยในสมัยรัฐบาล  Bush   ไมไดใหสัตยาบันและ
ถอนตัวออกจากพิธีสารเกียวโต  สหรัฐไมเห็นดวยท่ีจะใหมีขอผูกมัดในการตัดลดกาซเรือนกระจก  
แทนท่ีจะทําดวยความสมัครใจ  และสหรัฐไมเห็นดวยท่ีพิธีสารเกียวโตยกเวนความรับผิดชอบของ
ประเทศกําลังพัฒนาในการตัดลดกาซเรือนกระจก  ดังนั้น  สหรัฐและประเทศอุตสาหกรรมสวนใหญจึง
ตองการทําสนธิสัญญาฉบับใหมแทนท่ีพิธีสารเกียวโต  
 2) การกําหนดระดับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก  ซ่ึงความขัดแยงก็เปนเหมือนเร่ืองอ่ืน  คือ  
ความขัดแยงระหวางประเทศรํ่ารวยกับประเทศยากจน   โดยทาทีของประเทศยากจน  คือ  การตั้งเปาหมาย
ท่ีจะใหอุณหภูมิโลกเพิ่มข้ึนไมเกิน  1-1.5   องศาเซลเซียส   ในขณะท่ีประเทศอุตสาหกรรมมีทาทีวาท่ี
ประชุมควรจะต้ังเปาไวท่ี   2  องศา  ซ่ึงเปนทาทีท่ีกลุม  G8  ไดตกลงกันเม่ือตอนประชุมสุดยอดในเดือน
กรกฎาคม 
 มีการประเมินวา  หากตองการไมใหอุณหภูมิโลกเพิ่มข้ึน  2  องศา  ประเทศอุตสาหกรรมจะตอง
ตัดลงกาซเรือนกระจกลงถึง  20-45%  ภายในป  2020  และถาหากตองการใหอุณหภูมิเพิ่มไมเกิน  1-1.5  
องศา  ก็หมายความวาประเทศอุตสาหกรรมจะตองตัดลดกาซเรือนกระจกลงกวา  45%  ภายในป  2020  
ซ่ึงคงเปนส่ิงท่ีประเทศอุตสาหกรรมคงจะยอมรับไดยาก 
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 3) การกําหนดปริมาณการปรับลดกาซเรือนกระจก  โดย  pattern  ก็เหมือนความขัดแยงในเร่ือง
อ่ืนๆ  คือ  เปนความขัดแยงระหวางประเทศรํ่ารวยกับประเทศยากจน โดยทาทีของประเทศกําลังพัฒนา  
คือ  เรียกรองใหประเทศรํ่ารวยตัดลดกาซเรือนกระจกลง  40%  ภายในป  2020  โดยจีนกับอินเดียมีทาที
รวมกับประเทศยากจนอ่ืนๆ  แตสําหรับจีนซ่ึงขณะน้ีกลายเปนประเทศท่ีปลอยกาซเรือนกระจกเปนอันดับ  
1  ของโลก  ถึง  20%  แตในพิธีสารเกียวโต  จีนถูกจัดใหเปนประเทศกําลังพัฒนาจึงไดรับการยกเวนไม
ตองรับผิดชอบในการตัดลดกาซเรือนกระจก   จีนจึงถูกกดดันอยางหนักจากประเทศตางๆ   ลาสุดทาที
ของจีน  คือ  จีนจะลดกาซเรือนกระจกลง  แตจะคิดในสัดสวนการปลอยกาซตอหัว  ซ่ึงถาคิดในสัดสวน
การปลอยกาซตอหัวแลว  จีนจะอยูในอันดับท่ี  30  ของโลก  สวนอินเดียปลอยกาซเรือนกระจกเปน
อันดับ   6   ของโลก  คิดเปนสัดสวน  5%  แตถาคิดเปนตอหัว  อินเดียจะอยูในอันดับท่ี  66   ของโลก  
ดังนั้น  ทาทีของอินเดียจึงเหมือนจีน  คือ  การจัดสรรความรับผิดชอบจะตองใชเกณฑตอหัวเปนหลัก 
 สําหรับทาทีของประเทศอุตสาหกรรมนั้น  สหรัฐปลอยกาซเรือนกระจกเปนอันดับ  2  รองจาก
จีน  (15.5%)  ทาทีของสหรัฐ  คือ  จะลดการปลอยกาซเรือนกระจกลงเพียง  4%  ภายในป  2020  (ซ่ึง
แตกตางจากขอเรียกรองของประเทศยากจนเปนอยางมากท่ีเรียกรองใหลดลง  40%)  สหรัฐยังยืนกรานท่ี
จะใหประเทศกําลังพัฒนา  โดยเฉพาะจีนและอินเดียจะตองมีสวนในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก  
สําหรับ  EU  ปลอยกาซเรือนกระจก  คิดเปน  18%  เปนอันดับสามรองจากจีนและสหรัฐ  แต  EU  
ประกาศจะตัดลดกาซลง  20-30%  และสําหรับญ่ีปุน   ซ่ึงปลอยกาซเปนอันดับ   7  ของโลก  คิดเปน  
3.3%  ประกาศจะตัดลดกาซลง   25% ดังนั้น  จะเห็นไดวายังมีความแตกตางกันอยางมากระหวางทาทีของ
ประเทศรํ่ารวยกับประเทศยากจนในเร่ืองนี้ 
 4) การใหความชวยเหลือทางการเงินแกประเทศยากจน สําหรับเร่ืองสุดทายท่ียังตกลงกันไมได
และยังหาขอสรุปไมได  คือ  จํานวนเงินท่ีประเทศรํ่ารวยจะตองจายเพื่อชวยเหลือประเทศยากจนในการ
ปรับตัวจากผลกระทบของภาวะโลกรอน   และเพื่อใชในการปรับลดกาซเรือนกระจกในประเทศยากจน
ในพิธีสารเกียวโตมีการระบุแตเพียงหลักการวาประเทศรํ่ารวยจะตองชวยเหลือยากจนในเร่ืองนี้  แตไมได
มีการกําหนดเปนตัวเลขจํานวนเงินไดมีการศึกษาถึงจํานวนเงินท่ีจะตองใช  โดยนักเศรษฐศาสตรอังกฤษ
ไดประเมินวาจะตองมีเม็ดเงินประมาณ  100,000  ลานเหรียญตอป  สวนทาง  UN  ไดประเมินวาจะตองใช
เม็ดเงินกวา  500,000  ลานเหรียญตอป  ในขณะท่ี  EU  ประเมินวาตองใชเงินประมาณ  150,000  ลาน
เหรียญ  ในขณะท่ีสหรัฐไมเคยพูดถึงเร่ืองจํานวนเงินสําหรับทาทีของประเทศยากจนน้ัน   เรียกรองให
ประเทศรํ่ารวยจายเงินประมาณ   1%   ของ  GDP  ซ่ึงหากคิดเปนจํานวนเงินก็หลายแสนลานเหรียญตอป  
ทาทีของจีนก็เหมือนกับประเทศกําลังพัฒนา  คือ  เรียกรองใหประเทศรํ่ารวยจายเงิน  1%  ของ  GDP
ในขณะท่ีประเทศรํ่ารวยท่ีออกมาประกาศชัดเจนกวาเพื่อน  คือ  EU  ท่ีประกาศต้ังวงเงิน  150,000  ลาน
เหรียญตอปภายในป  2020  ในขณะท่ีญ่ีปุน  นาย  Hatoyama  ไดประกาศ  Hatoyama  Initiative  โดยจะ
เพิ่มวงเงินใหความชวยเหลือแกประเทศยากจน  แตยังไมไดกําหนดตัวเลข  สําหรับสหรัฐไมเคยประกาศ
ทาทีในเร่ืองนี้ 
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4.การประชุมครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีประเทศไทยเห็นวา การไมสามารถบรรลุขอยุติไดนั้น เปน
ผลมาจากการท่ีแตละประเทศมีขอจํากัดท่ีตางกัน ประเทศกําลังพัฒนาเองแมวา อยากจะรวมแกปญหาใน
เร่ืองนี้ แตยังมีศักยภาพไมเพียงพอและกังวลวา การมีสวนรวมในการแกปญหาจะกระทบตอการพัฒนาใน
ประเทศและปญหาความยากจน ในขณะท่ีประเทศท่ีพัฒนาแลว เชน สหรัฐ มีขอจํากัดทางการเมือง ท่ีตอง
นําเร่ืองสําคัญ ๆ ผานท่ีประชุมสภา ท้ังนี้ นายกรัฐมนตรีทราบวา การไดรับขอสรุปในท่ีประชุมคร้ังนี้ 
ไมใชเร่ืองงาย และเปนเหตุผลหน่ึงท่ีทําใหผูนํารัฐบาล 100 กวาประเทศ ตองเดินทางมารวมประชุมเพราะ
รูวาถาไมมา จะตกลงอะไรกันแทบไมไดเลย นอกจากจะยืดเวลาออกไป ท้ังนี้ ตองยอมรับวาการบริหาร
จัดการประชุมคร้ังนี้ใชประโยชนจากการที่หัวหนา รัฐบาลเดินทางมาไมดีเทาท่ีควร ทําใหเสียโอกาสท่ีจะ
ไดรับประโยชนจากการมีหัวหนารัฐบาลมารวมประชุม  อยางไรก็ดี อยางนอยประชาคมโลกไดเห็นถึง
ความตระหนักถึงปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิ อากาศของผูนําท่ัวโลก และนายกรัฐมนตรีเช่ือวา เรา
จะไดขอสรุปท่ีเปนรูปธรรมมากข้ึนในการประชุมคร้ังหนา ท่ีประเทศเม็กซิโก 
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